
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 629  —  373. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi. 

Frá Jóhanni Ársælssyni.

1. Hyggst ráðherra beita sér fyrir stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi í samræmi við
samþykkt ríkisstjórnarinnar frá 1994 og ef svo er, hvenær koma þær fyrirætlanir til
framkvæmda?

2. Hve margir samningar hafa náðst við landeigendur á svæði fyrirhugaðs þjóðgarðs?
3. Hve marga samninga er gert ráð fyrir að gera við landeigendur um kaup á jörðum á

svæðinu?


